

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

เรื่อง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๐/๔๔๒
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอเรื่อง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ ลงมติว่า

๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอทั้ง ๒ ข้อ
๒. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา ดำเนินการด้วยว่า เพื่อให้แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลเป็น ประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวมมากยิ่งขึ้น ในปีต่อไปควรให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมใน การดำเนินการจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการดังกล่าวด้วยตั้งแต่เริ่มต้นจัดทำคำของบประมาณ

จึงเรียนฮินฮันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรองพล เจริญพันธุ์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

5/2/50

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๖ - ๗

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๐/๔๕๕



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๕๐

เรื่อง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๔๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑๐ ชุด
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๕/๒๑
ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๐ ชุด

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๔๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งคำสั่งดังกล่าวในข้อ ๑ กำหนดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลใน ๓ นโยบาย ได้แก่ ๑) นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร ๒) นโยบายเศรษฐกิจ และ ๓) นโยบายสังคม โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำผลวิจัยโครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติที่ได้ศึกษาวิจัยมาก่อนหน้าแล้วไปสร้างความเข้าใจกับผู้ตรวจราชการและหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการทุกกระทรวง และตั้งคณะทำงานเพื่อร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยยึดหลักการตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าวข้างต้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการ โดยลำดับซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพรวมของการตรวจราชการแบบบูรณาการ ได้ดังนี้

(๑) โครงการที่ตรวจติดตามโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างน้อยในขั้นตอนของการทำแผนการตรวจราชการ และการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ

/(๒) โครงการที่...

(๒) โครงการที่ตรวจติดตามจะถูกคัดกรองโดยจัดลำดับความสำคัญ และทำการวิเคราะห์และประเมินดัชนีความเสี่ยงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) โดยเน้นโครงการที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ๓ นโยบาย คือ

(๒.๑) นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร

(๒.๒) นโยบายเศรษฐกิจ

(๒.๓) นโยบายสังคม

(๓) แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการจะประกอบด้วย ๔ มิติ ที่สามารถประเมินผลการตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการได้คือ มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพการให้บริการ และมิติการพัฒนาองค์กร โดยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการจะต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย

(๔) ในมิติประสิทธิผลของการตรวจราชการ ซึ่งมุ่งเน้นโครงการที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ๓ นโยบายข้างต้น ผู้ตรวจราชการจะต้องทำการตรวจสอบ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลแก่หน่วยรับตรวจ และในมิติประสิทธิภาพของการตรวจราชการจะยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักความโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจราชการ ให้คำแนะนำ และเป็นเครือข่ายในการส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า กรณีการจัดทำโครงการของหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๕) รูปแบบการรายงานผลต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ใช้แบบฟอร์มรายงานเป็นแบบรายงานกลางสำหรับการรายงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งแบบรายงานรายรอบ รายไตรมาสและรายปี และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงจะต้องรายงานผลการตรวจราชการ ๓ ครั้ง ตามแบบรายงานมาตรฐาน คือ ครั้งที่ ๑ การพิสูจน์สมมติฐาน ครั้งที่ ๒ การติดตามข้อเสนอแนะที่รับไปปฏิบัติ และครั้งที่ ๓ การประเมินผลในภาพรวม

(๖) เพื่อให้การบูรณาการการตรวจราชการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะลดความเสี่ยงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) ของโครงการต่าง ๆ บังเกิดผลตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ๓ นโยบายที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นจะต้องมีการกำหนด นำหนัก ตัวชี้วัด คำเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการตรวจราชการที่บูรณาการกันไว้ครบถ้วนทั้ง ๑๘ กระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการไว้ด้วย ซึ่งในการจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดและองค์ประกอบที่จะใช้ประเมินผลในทั้ง ๔ มิติของการตรวจราชการไว้ด้วยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔
วรรค ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการ รวม ๑๗
กระทรวง ได้ส่งโครงการเข้าร่วมบูรณาการทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ รวมทั้งได้เสนอรูปแบบมาตรฐานรายงาน
ผลการตรวจราชการรายรอบ รายไตรมาส และรายปี ที่จะใช้เป็นรายงานของผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ การกำหนด
ตัวชี้วัดใน ๔ มิติของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ รวมทั้งรูปแบบมาตรฐานรายงานผลการตรวจ
ราชการรายรอบ รายไตรมาส และรายปี ดังกล่าวข้างต้น โดยให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจก
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีทราบแล้ว รวมทั้งคู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ให้กับผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงและหน่วยรับตรวจต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำ
เรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบและพิจารณามีคำสั่งเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. เพื่อทราบและเวียนให้ทุกส่วนราชการ ได้ทราบแผนตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการตรวจราชการร่วมกันของ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงจากทุกกระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการ โดยมี
โครงการที่ตรวจติดตาม จำนวน ๑๗ โครงการ และเป็นการตรวจราชการแนวใหม่ที่จะต้องได้รับความ
ร่วมมือสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ
ตามกรอบตัวชี้วัดทั้ง ๔ ตัวชี้วัด ใน ๔ มิติ โดยให้มีการลงนามร่วมกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงที่มีการ
บูรณาการการตรวจราชการในครั้งนี้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดนำเสนอบอร์ดรัฐมนตรีทราบตามข้อ ๑. และพิจารณาตามข้อ ๒. ค่ะ ไปด้วย
จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุฑาธุช หิรัญวะชิต)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักตรวจราชการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๔๓๒, ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๖๔